



ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และโดยอนุมัติคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และคณะอนุกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ส่งคำขอวิทยฐานะเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการแนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชาญชัย รสจันทร์)

ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑

ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จำนวน ๑๓ ราย ดังนี้

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐)

ที่	ชื่อ/ตำแหน่ง/สถานศึกษา/ สาระการเรียนรู้/สาขาที่ ขอรับการประเมิน	คณะกรรมการประเมิน		
		คนที่ ๑ (ประธานกรรมการ)	คนที่ ๒ (กรรมการ)	คนที่ ๓ (กรรมการ)
๑	นางวิยะดา คำภาท ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สาขา ภาษาอังกฤษ	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนกาเร็น	นางอำพา ปทุมชัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ พิเศษ สพป.อบ.๕	นางมยุรี ธานี ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนค้อ สาขา ภาษาอังกฤษ
๒	นายภักดีศักดิ์ รัตนสุข ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหมากแห้ง สาขา สุขศึกษา	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหมากแห้ง	นายธีรศักดิ์ บุญทรง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ พิเศษ สพป.อบ.๕	นายเกื้อ ทองพะเนา ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองหัว กุดไก่อ้แก้ว สาขา สุขศึกษา
๓	นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุทธิ ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองเทา สาขา สุขศึกษา	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองเทา	นายชนะ พูลสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.เจริญศึกษา สาขา สุขศึกษา	นายกิตติชัย วงศ์อนุชิต ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านนาเกษมเจริญวิทยา สาขา สุขศึกษา
๔	นายภูมินทร์ สังวาลย์ ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ สาขา คอมพิวเตอร์	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนสว่าง วังเสือ	นายภูมินรินทร์ ศรีไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านโชน สาขา คอมพิวเตอร์	นางสาวสมพรชัย บุญธนาธิรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านเบญจโนนคู่ สาขา คอมพิวเตอร์
๕	นางจรรยา บุญล้น ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโสกแสง สาขา พลศึกษา	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโสกแสง	นายเกื้อ ทองพะเนา ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองหัวกุดไก่อ้ แก้ว สาขา พลศึกษา	นายประเสริฐศิลป์ ปราบพล ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.ชุมชนบ้านโนนแดง สาขา พลศึกษา
๖	นายรักพงษ์ บุญศิริ ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองแสง สาขา ภาษาอังกฤษ	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองแสง	นางมยุรี ธานี ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านโนนค้อ สาขา ภาษาอังกฤษ	นายพรชัย เกตทองดี ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านจันท สาขา ภาษาอังกฤษ

ที่	ชื่อ/ตำแหน่ง/สถานศึกษา/ สาระการเรียนรู้/สาขาที่ ขอรับการประเมิน	คณะกรรมการประเมิน		
		คนที่ ๑ (ประธานกรรมการ)	คนที่ ๒ (กรรมการ)	คนที่ ๓ (กรรมการ)
๗	นางสาวมณฑกา เกษสุพรรณ ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สาขา สังคมศึกษา	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านม่วงนาดี	นางจีระพรรณ แสงชัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ พิเศษ สพป.อบ.๕	นางฐิติยา ปทุมราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านนาเจริญ สาขา สังคมศึกษา
๘	นางมาลี แสงทอง ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสร้างม่วง ส้มเสี้ยว สาขา วิทยาศาสตร์	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว	นายพงศธร แก้วอร่าม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ พิเศษ สพป.อบ.๕	นางจำลอง โพธิ์งาม ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านโนนแคน สาขา วิทยาศาสตร์
๙	นายปิยะพงษ์ คำวิเชียร ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านยาง สาขา คอมพิวเตอร์	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านยาง	นางเสาวณีย์ สมดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ พิเศษ สพป.อบ.๕	นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมุทร ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.ชุมชนบ้านหนองยาว สาขา คอมพิวเตอร์
๑๐	นางสาวหทัยกาญจน์ สายศิลป์ ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกลาง สาขา ภาษาอังกฤษ	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกลาง	นางอำพา ประทุมชัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ พิเศษ สพป.อบ.๕	นางสุจิตรา พาอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองแสง สาขา ภาษาอังกฤษ
๑๑	นายสิริชัย ศรีลาเคน ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สาขา คอมพิวเตอร์	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนสมบูรณ์	นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมุทร ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.ชุมชนบ้านหนองยาว สาขา คอมพิวเตอร์	นายรักศักดิ์ ปรีหา ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.เวทวันวิทยา สาขา คอมพิวเตอร์
๑๒	นางมาลัยพร พะคะเวช ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคำครั่ง สาขา ภาษาอังกฤษ	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านคำครั่ง	นางมยุรี ธาณี ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านโนนค้อ สาขา ภาษาอังกฤษ	นางสาวสุปราณี จวงการ ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านม่วงนาดี สาขา ภาษาอังกฤษ
๑๓	นางสาวชริดา จันทุม ครู/ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแก้ง สาขา ทัศนศิลป์	ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านแก้ง	นายสาโรจน์ จารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านคำกลางวังม่วง สาขา ทัศนศิลป์	นางวิยะดา บุตรวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหนองแสง สาขา ทัศนศิลป์

